

วารสารองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

FIO Today

อ.อ.ป. จัดพิธีวางพวงมาลารำลึก
ศ.ดร. อำนวย คอวนิช
ปูชนียบุคคลสำคัญของ อ.อ.ป.

“สร้างสรรค์
สวนป่าเศรษฐกิจ
เพื่อความยั่งยืน”

Create forest
plantations for
sustainability



แบบประเมิน
ความพึงพอใจ



E - BOOK
WWW.FIO.CO.TH



14 มกราคม ร่วมรำลึก ... “ศ.ดร.อำนาจ คວນິช”



ศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ คວນິช ได้เริ่มต้นทำงานกับ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ หรือ อ.อ.ป. ตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง เมื่อปี พ.ศ.2490 จนกระทั่งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ เมื่อปี พ.ศ.2517 และเกษียณอายุในตำแหน่งผู้อำนวยการ เมื่อปี พ.ศ.2523 ตลอดระยะเวลาที่ท่านปฏิบัติงานให้กับ อ.อ.ป. ท่านผูกพันกับ อ.อ.ป. อย่างลึกซึ้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ หากมีการกล่าวถึง อ.อ.ป. ก็มักจะรำลึกถึงท่านในฐานะที่เป็นบุคคลสำคัญของ อ.อ.ป. ประกอบกับคุณูปการที่ท่านได้สรรค์สร้างให้กับ อ.อ.ป. มีมากมายนานัปการ ล้วนแต่อำนาจประโยชน์ให้กับ อ.อ.ป. และสังคมโดยรวมแทบทั้งสิ้น งานชิ้นสำคัญที่ท่านได้ริเริ่มไว้เมื่อครั้งปฏิบัติงานอยู่กับ อ.อ.ป. และเป็นที่ยึดเหนี่ยวอย่างยิ่ง ได้แก่ “การปลูกสร้างสวนป่าในระบบหมู่บ้านป่าไม้” และ “ศูนย์ฝึกลูกช้างแห่งแรกของโลก” ที่ปัจจุบันรู้จักกันในนาม “ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย” ขณะนี้ ผลงานดังกล่าวได้ผลิดอกออกผล สร้างคุณค่าด้านสิ่งแวดล้อมตอบแทนให้กับสังคม พร้อมทั้งสามารถเก็บเกี่ยวประโยชน์เป็นรายได้ให้ อ.อ.ป. จนถึงทุกวันนี้

ที่ปรึกษา

- นายสุกิจ จันทรทอง ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
- นายประสิทธิ์ เกิดโต , นายชาญณรงค์ อินทนนท์ , นายถนอมศักดิ์ เขียวแหลม รองผู้อำนวยการ

กองบรรณาธิการและออกแบบ

- ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักบริหารกลาง



สารสวัสดิปีใหม่ 2567

ในปี 2566 การดำเนินงานต่างๆ ของ อ.อ.ป. เผชิญกับปัญหาอุปสรรคมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องดินฟ้าอากาศ การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศในปัจจุบัน การผันผวนของเศรษฐกิจทั้งในประเทศและทั่วโลก การเกิดสงครามระหว่างประเทศคู่ขัดแย้งในโลกใบนี้ การผันผวนของราคาน้ำมัน พารายภายในประเทศ การขาดแคลนแรงงานในภาคป่าไม้ ล้วนมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของ อ.อ.ป. ทั้งสิ้น ทำให้การดำเนินงานบางส่วนไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ แต่ต้องขอขอบคุณผู้ปฏิบัติงาน อ.อ.ป. ทุกท่านที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะสามัคคีร่วมแรงร่วมใจกันปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ จนสามารถฟันฝ่าอุปสรรคที่เกิดขึ้นมาได้ ผลงานในระดับที่น่าพอใจเป็นอย่างยิ่ง



นายสุกิจ จันทรทอง

ผู้อำนวยการ
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

ในปี 2567 (ปีงูใหญ่) ที่จะมาถึงนี้ ขอให้ผู้ปฏิบัติงาน อ.อ.ป. ทุกท่าน มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ ใช้สติปัญญาในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น ช่วยกันพัฒนางานพัฒนาตัวเอง ให้ไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน เพื่อนำความเจริญมั่นคงสถาพรยั่งยืนให้กับ อ.อ.ป. อันเป็นที่รักยิ่งของพวกเรา สุดท้ายนี้ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก พระสยามเทวาธิราช พระบารมีของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ตลอดจนคุณงามความดีของบรรพบุรุษ อ.อ.ป. ทุกท่าน โปรดดลบันดาลอภิบาลรักษาให้ผู้ปฏิบัติงาน อ.อ.ป. ทุกท่านพร้อมครอบครัว ประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง มีสติปัญญาที่เฉียบแหลม สมหวังในทุกประการ และเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อน อ.อ.ป. ไปสู่ความเจริญ มั่นคง และยั่งยืนสืบไป



อ.อ.ป. จัดพิธีวางพวงมาลารำลึกถึง ศ.ดร. อำนวย คอวนิช ปุชนียบุคคลสำคัญของ อ.อ.ป.

วันที่ 14 มกราคม ของทุกปี ถือเป็นวันรำลึกถึง ศ.ดร. อำนวย คอวนิช ปุชนียบุคคลที่ได้สร้างสรรค์ คุณูปการให้กับ อ.อ.ป. มากมายนานับประการ ล้วนแต่อำนวยประโยชน์ให้กับ อ.อ.ป. และสังคมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง "การปลูกสร้างสวนป่าในระบบหมุนเวียนป่าไม้ และการก่อตั้ง ศูนย์ฝึกลูกช้างแห่งแรกของโลก ที่รู้จักกันในชื่อ "ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย" ซึ่งในปัจจุบัน ได้ยกฐานะขึ้นเป็น "สถาบันคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ฯ" (ส.คช.)



ในการนี้ อ.อ.ป. จึงได้จัดพิธีวางพวงมาลา เพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณงามความดีของท่าน ศ.ดร. อำนวย คอวนิช ขึ้นทุกปี และในปีนี้นายสุกิจ จันทร์ทอง ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ได้ให้เกียรติ เดินทางมาเป็นประธานในพิธีฯ และร่วมวางพวงมาลา พร้อมทั้งได้ให้การต้อนรับ ครอบครัว ศ.ดร. อำนวย คอวนิช หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดลำปาง รวมถึงผู้อำนวยการสำนักและผู้บริหารปฏิบัติงานในสังกัด อ.อ.ป. ที่พร้อมใจเดินทางมาร่วมงานพิธีฯ และในโอกาสเดียวกันนี้ ผู้แทนครอบครัว ศ.ดร. อำนวย คอวนิช ได้ร่วมบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และมอบเงินสมทบเข้ากองทุน ศ.ดร. อำนวย คอวนิช และกองทุน



รายละเอียด ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย ณ สวนป่าทุ่งเกวียน ตำบล เวียงตาล อำเภอกำแพงแสน จังหวัดลำปาง

ข่าวผู้บริหาร F.I.O.

อ.อ.ป.ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาส วันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2567



ในพิธีฯ ร่วมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ข้าราชการ พนักงาน ในสังกัด ทส. เข้าร่วมในพิธีฯ อย่างพร้อมเพรียง ณ บริเวณด้านหน้าอาคารกรมควบคุมมลพิษ กรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2567 นายสุกิจ จันทร์ทอง ผู้อำนวยการ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ พร้อมด้วย นายชาญณรงค์ อินทนนท์ รองผู้อำนวยการ สายธุรกิจ 2 และคณะผู้บริหารของ อ.อ.ป. เข้าร่วมในพิธีและร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง สำหรับ พระสงฆ์ 9 รูป เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาส วันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2567 โดยมี พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน



รายละเอียด ข่าวประชาสัมพันธ์

ผอ.สุกิจ นำทีมผู้บริหาร อ.อ.ป. ประชุมนัดแรก ปี 2567



เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2567 นายสุกิจ จันทร์ทอง ผู้อำนวยการ อ.อ.ป. เป็นประธานการประชุมหัวหน้าหน่วยงาน ครั้งที่ 1/2567 (นอกสถานที่) โดยมีผู้บริหารหน่วยงาน เข้าร่วมประชุมฯ นำโดย นายประสิทธิ์ เกิดโต รองผู้อำนวยการ สายบริหาร , นายชาญณรงค์ อินทนนท์ รองผู้อำนวยการ สายธุรกิจ 2 , นายถนอมศักดิ์ ฉะยิบลัทธม รองผู้อำนวยการ สายธุรกิจ 1 ร่วมด้วย ผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก รวมถึง ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้าน สัตวแพทย์ และประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ อ.อ.ป. ได้ร่วมกันพิจารณา

ผลการดำเนินงาน อ.อ.ป. ในปี 2566 (มกราคม - ธันวาคม 2566) และร่วมกำหนดแนวทางการดำเนินงานในปี 2567 (ธุรกิจป่าไม้ อุตสาหกรรมไม้ การท่องเที่ยว และธุรกิจอื่นๆ) พร้อมนี้ ที่ประชุมฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อขับเคลื่อนและพิจารณากำหนด



รายละเอียด ข่าวประชาสัมพันธ์

แนวทางการดำเนินงานในแต่ละธุรกิจ รวมทั้งพิจารณาผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ อ.อ.ป. ประจำปีบัญชี 2566 ไตรมาสที่ 4 นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ยังได้รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ อ.อ.ป. และผลการดำเนินงานโครงการการดูแลขนย้ายควบคุมและแปรรูปไม้มีค่าเพื่อใช้ก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอประชุมฯ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมกาญจนาภิเษก สภามณฑลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

“รองประสิทธิ์ฯ” ร่วมเสวนา “ชวนคุยชวนคิด” ปลูกไม้มีค่าจากต้นกล้า สู่ Carbon Neutrality

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2567 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) นำโดย นายประสิทธิ์ เกิดโต รองผู้อำนวยการ สายบริหาร พร้อมคณะ เข้าร่วมในพิธีเปิด และร่วมกิจกรรมในงานฟอรัมไม้มีค่า ภายใต้ Theme “สร้างเสน่ห์ชุมชน สีเขียว Enchanting Green Community” ซึ่งจัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)



รายละเอียด ข่าวประชาสัมพันธ์

ภายในงาน มีการจัดกิจกรรมฯ มากมาย อาทิ การบรรยายพิเศษ , การมอบประกาศเกียรติคุณ “ชุมชนไม้มีค่า” ระดับประเทศ นอกจากนี้มีการจัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับผลงานการขับเคลื่อนชุมชนไม้มีค่า ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ และในโอกาสเดียวกันนี้ รอง ผอ.อ.ป. ได้ให้เกียรติเข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ “ชวนคุยชวนคิดปลูกไม้มีค่าจากต้นกล้า สู่ Carbon Neutrality” เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับภารกิจ ทิศทางการดำเนินงาน ของ อ.อ.ป. ที่เกี่ยวข้อง กับคาร์บอนเครดิต ให้กับผู้เข้าร่วมงานได้รับฟังอีกด้วย

อ.อ.ป. ร่วมจัดงานวันเด็ก 2567
“รวมพลังเด็กไทย ร่วมใจลดโลกเดือด”
ณ ทำเนียบรัฐบาล



ขอเชิญ
ร่วมงาน



เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2567 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ โดย นายสุกิจ จันทร์ทอง ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ พร้อมด้วย นายธีระยุทธ กลัดพรหม ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง นำทีมงานสำนักบริหารกลาง (ฝ่ายสื่อสารองค์กร, ฝ่ายอำนวยการ, ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์) เข้าร่วมจัดบูธและจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ความบันเทิงให้กับน้องๆ เด็กๆ และเยาวชนที่เข้าร่วมสนุกภายในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ณ บริเวณนิทรรศการธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ทำเนียบรัฐบาล



รายละเอียด
ข่าวประชาสัมพันธ์



สำหรับการเข้าจัดงานวันเด็กในปีนี้อ.อ.ป. ได้จัดเตรียมเกมส์ “หย่อนบอลลดโลกเดือด, วงล้อนำโชค” ไว้ให้เด็กๆ ได้ร่วมสนุก ลุ้นรับรางวัล ณ บูธของ อ.อ.ป. อาทิ จักรยานตุ๊กตา ถุงลดโลกร้อน ที่เสียบปากกาน้องต้นกล้าสัก เป็นต้น รวมถึง อ.อ.ป. ได้นำน้องต้นกล้าสักมาสกอตของ อ.อ.ป. เข้าร่วมขบวนเดินพาเหรดกับหน่วยงานในสังกัด ทส. นอกจากนี้ อ.อ.ป. ยังได้เข้าร่วมทำกิจกรรมบนเวทีกลางในเวลา 12.30-13.00 น. โดยการเล่นเกมส์ “ถามตอบประโยชน์จากต้นไม้” และ “หมุนวงล้อนำโชค” ให้ น้องๆ เด็กๆ และเยาวชนร่วมลุ้นรับของรางวัลมากมายอีกด้วย



พ.สுகิจ มอบนโยบาย และตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน อป.เหนือบน

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2567 นายสุกิจ จันทร์ทอง ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ พร้อมด้วย นายณอมศักดิ์ ฉะนิบแหลม รองผู้อำนวยการ (สายธุรกิจ 1) เดินทางมาร่วมประชุมมอบนโยบายให้กับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ออป.เหนือบน โดยมี ว่าที่พันตรีอภิชาติ จินตามงคล ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม 1 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน จังหวัดลำปาง จากนั้น ได้ลงพื้นที่เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานด้านการปลูกสร้างสวนป่าไม้เศรษฐกิจ และงานด้านการทำไม้สัก การซื้อขายไม้สัก ล่วงหน้าของงานสวนป่าแม่มาย จังหวัดลำปาง , สวนป่าขุนแม่คำมี และสวนพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมไม้ จังหวัดแพร่ พร้อมมอบนโยบายการดำเนินงานและให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน



รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์



เกาะติดแอดวง F.I.O.



อป.เหนือล่าง ร่วมกับฝ่ายปกครอง จัดทำ “แนวกันไฟและชิงเผา” ป้องกันเหตุไฟป่าในพื้นที่

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2567 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง โดย นายบัญญัติ ชงษา หัวหน้างานสวนป่าน้ำตก พร้อมพนักงานในสังกัดฯ ร่วมกับหน่วยงานราชการในพื้นที่จัดกิจกรรม “ทำแนวกันไฟและชิงเผา เพื่อป้องกันการเกิดไฟป่า” โดยมี นายไสว เจริญศรี นายอำเภอนครไทย ให้เกียรติเป็นประธานนำผู้เข้าร่วมกิจกรรมทำแนวกันไฟและชิงเผา เพื่อเตรียมความพร้อม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ และยังยืน ในด้านสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการไฟป่าหมอกควัน ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 และมลภาวะทางสิ่งแวดล้อม ตามนโยบายของ พล.ต.อ. พัชรวาท วงศ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ได้มอบให้กับหน่วยงานในสังกัด ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้น ณ งานสวนป่าน้ำตก อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก



รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

อ.อ.ป. ปลูกป่าเพื่อประชาชน

อ.อ.ป. จับมือ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ลงนาม MOU ความร่วมมือศึกษาและอนุรักษ์ ‘ช้างเอเชีย’

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2567 นายสุรัตน์ชัย อินทร์วิเศษ ผู้อำนวยการสำนักสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ ร่วมลงนามต่อท้ายบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ ศาสตราจารย์ ดร. นายสัตวแพทย์ กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อร่วมกันพัฒนางานด้านการจัดการสุขภาพ การขยายและปรับปรุงพันธุ์ การให้การศึกษาและการอนุรักษ์ช้างเอเชีย ให้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องและสามารถตอบสนองความต้องการสังคมทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ ซึ่งมีกำหนดระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี นับตั้งแต่วันลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ณ โรงพยาบาลช้าง ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย อำเภอด่านช้าง จังหวัดลำปาง



รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์



ออป.กลาง จัดสัมมนาเชิงรุก ติดตามผลงานปี 66 มุ่งหวังแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ เพื่อการทำงาน



เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2567
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.)
โดย นายถนอมศักดิ์ เฉียบแหลม
รองผู้อำนวยการ สายธุรกิจ 1 ให้เกียรติ
เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา



รายละเอียด
ข่าวประชาสัมพันธ์

ของ สำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคกลาง
(ออป.กลาง) พร้อมแนะแนวทางในการปฏิบัติงาน
รวมถึงให้โอวาทแก่ผู้ร่วมประชุมสัมมนาฯ โดยมี

นายวิรัตน์ ปรากฏดี ผู้อำนวยการสำนัก ออป.กลาง กล่าวรายงานการประชุมสัมมนาฯ โดยการจัดประชุมสัมมนาฯ
ในครั้งนี้ เป็นการติดตามการดำเนินงาน และสรุปผลการดำเนินงานปี 2566 ของสำนักฯ นอกจากนี้แล้ว ยังมุ่งหวัง
ให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ในการปฏิบัติงานมาพัฒนาต่อยอด เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งการประชุมดังกล่าว
กำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 19-20 มกราคม 2567 ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

พอ.ออป.ตะวันออกเฉียงเหนือ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2567 นายขวัญชัย สันติแสงทอง
ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วย นายคณัย ศรีมงคล
ผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตอุบลราชธานี
เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานในด้านต่างๆ
ของงานสวนป่าละเมาะ พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการปฏิบัติ



รายละเอียด
ข่าวประชาสัมพันธ์

งานด้านต่างๆ อีกทั้งยังร่วมประชุมเพื่อ
พิจารณาสรุปและวิเคราะห์ผลการ
ดำเนินงาน ประจำเดือนธันวาคม 2566
ผ่านระบบ Zoom ณ สวนป่าละเมาะ
อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ



ออป.ใต้ มอบทุนการศึกษา และสนับสนุนการจัดงาน “วันเด็กแห่งชาติ 2567”



เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2567 องค์การอุตสาหกรรม
ป่าไม้ภาคใต้ โดย งานสวนป่าเหนือคลอง มอบทุน
การศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากไร้
จำนวน 3 ทุน พร้อมสนับสนุน
ไอศกรีมในการจัดกิจกรรม
การจัดงาน “วันเด็กแห่งชาติ
ประจำปี 2567” ให้กับนักเรียน
โรงเรียนวัดโคกยาง และโรงเรียน
บ้านควนเกาะจันทร์ จังหวัดกระบี่



รายละเอียด
ข่าวประชาสัมพันธ์

รอบรู้ถ่ายเล่ม F.I.O.



ต้อนรับคณะดูงานจากกรมป่าไม้ และ JLIRA ประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2567 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ มอบหมายให้ นายพยุภร สलगสิงห์ หัวหน้างานสวนป่าลาดกระทิง พร้อมด้วย นายวัชรินทร์ สีนวล หัวหน้างานสวนป่าสนามชัย ออป.กลาง ร่วมให้การต้อนรับและนำเจ้าหน้าที่สำนักงานการป่าไม้ต่างประเทศ กรมป่าไม้ และ Mr.Ryo SASAKI (Director, Research Department) ผู้แทน Japan Lumber Inspection & Research Association (JLIRA) ลงพื้นที่ดูงานและบรรยายภาพรวมการดำเนินงานของสวนป่า อาทิ ปลูก บำรุง และจัดการผลผลิตแปรรูปไม้เศรษฐกิจ (ยูคาลิปตัส) ณ สวนป่าลาดกระทิง จังหวัดฉะเชิงเทรา



รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

รักเธอเท่าช้าง

คชบาลสานรัก

๑ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย
จ.ลำปาง

ในวันแห่งความรักนี้
14 กุมภาพันธ์



เชิญชวนคู่รักทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ จดทะเบียนสมรสแบบเร่งด่วน

ภายในงาน "รักเธอเท่าช้าง" #คชบาลสานรัก
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567

ณ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

เปิดรับสมัครคู่รักจำนวน 20 คู่ เท่านั้น

ตั้งแต่วันที่ - 5 กุมภาพันธ์ 2567

พิเศษ รับของที่ระลึกสุดประทับใจและ Give voucher

สอบถามเพิ่มเติม งานส่งเสริมการตลาด

โทร. 086 731 8631, 093 301 5028, 061 685 9627

แนวคิดในการทำงาน ให้ประสบความสำเร็จ



นางสาวลตามณี พลับงาม (น้อง)

พนักงานสัญญาจ้าง งานพัสดุ ส่วนอำนวยการ
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคกลาง

เริ่มจากการวางแผนและจัดลำดับความสำคัญของงาน บริหารเวลาในการทำงานของแต่ละวัน และทำตามแผนที่เราวางไว้ โดยมีการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน ตรวจสอบความถูกต้องในงานนั้นๆ มีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง ทำงานอย่างมีความสุข สนุกกับงานที่เราทำ และหาแรงบันดาลใจในการทำงาน สอบถามข้อสงสัยต่างๆ ที่เรายังไม่รู้ ถ้าหลุด กล้าแสดงออกในทางที่ถูก และมีมนุษยสัมพันธ์ดี พร้อมปรับตัวที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ไม่กลัวอุปสรรค ถ้าผิดพลาดก็สามารถเรียนรู้จากสิ่งที่ผิดพลาด พร้อมปรับปรุงแก้ไข และนำมาปรับใช้กับงานเพื่อให้ประสบความสำเร็จ

กรุณาส่ง

การนำส่งไปรษณีย์รายเดือน
ใบอนุญาต เลขที่ 29/2531
ปณฝ.หลานหลวง



วารสาร F.I.O. Today

ที่อยู่ : สำนักบริหารกลาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
76 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพฯ 10100 โทร. 02 282 3243 - 7 ต่อ 1143 - 1145